
Hverfisnefnd Naustahverfis 
7. fundur í haldinn í Pílutúni 10 mánudaginn 29. maí 2008  
 
Mættir voru Bjarni Sigurðsson, Ólöf Inga Andrésdóttir og Hrafnhildur E. Karlsdóttir 
 
 
Aðalumræðu efnið var fyrirhugaður aðalfundur og dagsetning var ákveðin 5 júní. Ræddum 
fundarstörf og ákváðum að ræða við menn innan kerfisins á stjórnsýslufundinum á morgun 
um að koma á fundinn. 
 
Fórum yfir það sem við ræddum um á síðasta fundi fyrir viku síðan og hvað hefði komið út úr 
viðtölum við fólk um að koma og starfa í hverfisnefnd. 
 
Nú er það að verða ljóst að við erum þrjú orðin eftir í nefndinni og alveg ljóst að ef ekki koma 
fleiri til liðs við okkur þá leggjum við hana formlega niður 
 
Hrafnhildur sagði frá símtali við bæjarstjóra um hverfisnefndir.   
 
Ræddum einnig um árlegan fund með stjórnsýslunefnd sem verður næsta dag. 
 
Eins og ævinlega barst deiliskipulag og tengibrautir á góma og upplýsingaskortur af hendi 
skipulagsnefndar um hvað væri að gerast í hverfinu, breytingar og stefna. 
 
fleira ekki gert og fundi slitið 


